

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

cần cước và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần được cụ thể, rõ phạm vi và nội hàm thông tin, cần thống nhất quan điểm và nguyên tắc là các thông tin trong các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cần cước phải hoàn toàn khác so với dữ liệu trong hồ sơ theo dõi, hồ sơ điều tra hình sự, hồ sơ tội phạm, hồ sơ phân gián... mà các cơ quan chức năng thực hiện theo thẩm quyền.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung đánh giá tác động của việc triển khai cập nhật 8 loại dữ liệu công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi Luật được thông qua. Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, trưởng ngành ở trung

ương và địa phương trong kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Chính phủ cần rà soát và quyết định bao nhiêu cơ sở dữ liệu quốc gia cho phù hợp, tránh tràn lan, gây lãng phí.

Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cần cước, cần cước điện tử... đòi hỏi hạ tầng viễn thông, kết nối dữ liệu quốc gia phải luôn thông suốt, không bị tắc nghẽn; tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải tất cả các khu vực đều được phủ sóng 3G, 4G, nhất là khu vực biên giới liên tục có tình trạng chèn sóng của nước láng giềng. Do vậy, đề nghị đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm thông tin viễn thông để tạo thuận lợi cho người dân.

Tán thành với việc sửa đổi Luật Viễn thông, các nghị quyết cho rằng việc sửa đổi lần này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh mâu thuẫn với các luật khác đã có hoặc đang sửa. Đối với phạm vi điều chỉnh, các ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cần nhắc việc đưa các dịch vụ: "dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông, dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ trung tâm dữ liệu" vào quản lý trong Luật Viễn thông để bảo đảm mục tiêu khuyến khích phát triển dịch vụ, huy động nguồn lực vốn và công nghệ từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài; đồng thời, đưa "dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông" vào nội dung điều chỉnh trong Luật An ninh mạng và "dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch

quy điện toán đám mây" đưa vào Luật Công nghệ thông tin cho phù hợp với thực tiễn. Về Quy định về viễn thông công ích Việt Nam, các ý kiến tán thành với việc duy trì quỹ này, đồng thời đề nghị bổ sung quy định cụ thể về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nguồn thu, mức thu, nhiệm vụ chi thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước và quyền hạn của Quý; quy định về quản lý tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung quy định về quản lý tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Quý theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, cụ thể và tăng tính hiệu quả của Quý.

Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng thu hưởng, nhất là trong các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật đời tư cá nhân; quy định chặt chẽ việc bảo mật thông tin cá nhân, ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông và bổ sung thêm nội dung về quy định cấm sử dụng sim không chính chủ (sim rác) để thực hiện các hành vi quảng cáo, nhân tin... gây phiền hà tới người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tới dự.

Hiệu quả thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập" qua các giai đoạn

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010". Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" và đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030". Đến nay, việc triển khai các đề án này đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Cả nước hiện có 17.459 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; 10.469 trung tâm học cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ - tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Trong 4 mục tiêu chính của đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020", đã đạt được 2 mục tiêu lớn: "xóa mù chữ và phổ cập giáo dục" và "học tập để hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn".

Tại Thái Bình, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội học tập được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Số lượng, chất lượng các hoạt động thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tăng lên qua các giai đoạn. Các điều kiện bảo đảm chất lượng công tác xây dựng xã hội học tập được tăng cường ở tất cả các nguồn lực, nhất là việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và học tập. Thực hiện các nội dung của đề án, ngày 16/5/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1386/QĐ-BGDĐT công nhận tỉnh Thái Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2022.

Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời

Lễ phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tỉnh, thành phố sẽ triển khai phong trào thi đua sâu rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, để cả hệ thống chính trị và toàn dân hưởng ứng phong trào, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân tốt, công dân số, công dân toàn cầu. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tựu mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay.

Thủ tướng yêu cầu huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp cả về nguồn lực, vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh học tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở, tự xa; tiếp thu và phát triển những kiến thức mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đang là xu thế của thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị và kêu gọi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi động cam kết hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ BẮT KHẨN CẤP ĐỐI TƯỢNG CƯỚP GIẶT TÀI SẢN

Ngày 10/6, Công an huyện Vũ Thư đấu tranh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản sau hơn 1 giờ gây án.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng có đối tượng cướp xe ô tô rồi gây thương tích cho nạn nhân; xác định tình chất vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương truy vết đối tượng. Chỉ sau 1 giờ đấu tranh, khoanh vùng đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện đã làm rõ đối tượng Phạm Văn Điện (sinh năm 1984, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) là đối tượng gây án. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Điện đi đến khu vực cầu Ông Thượng quốc lộ 10, địa phận thị trấn Vũ Thư bắt xe ôm của ông Nguyễn Xuân Hương (sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư) với mục đích cướp tài sản của ông Hương.

Đến khu vực đường đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vũ Tiến, quan sát thấy vắng người qua lại, Điện yêu cầu ông Hương dừng xe để đi vệ sinh. Khi xuống xe, Điện cầm chiếc búa thép sẵn trong người đi đến phía sau lưng ông Hương, dùng búa đập liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu, sát gáy ông Hương khiến nạn nhân chảy nhiều máu, ngã ra đất và ngất đi. Sau đó Điện điều khiển xe máy của ông Hương nhằm hướng về cầu Ông Thượng biển kiểm soát 17B1-234.70 bỏ chạy khỏi hiện trường. Phạm Văn Điện là đối tượng nghiệp vụ tẩu.

Công an huyện Vũ Thư tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng đồng thời hoàn tất thủ tục xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

BINH VAN (Công an tỉnh)

67 TÁC PHẨM...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Sau hơn 4 tháng phát động, giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc để trao giải Diên Hồng lần thứ nhất, gồm 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích; 2 giải ngoài cơ cấu, không có giải đặc biệt. Ngoài ra, Ban tổ chức giải đã lựa chọn, trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công của giải. Các tác phẩm được lựa chọn trao giải Diên Hồng được đầu tư công phu, khoa học, có chất lượng, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức, trong đó có những tác phẩm là các tuyến



Đại diện nhóm tác giả của Báo Thái Bình (thứ nhất từ phải sang) nhận giải khuyến khích.

bài nhiều kỳ, sử dụng hình thức tuyên truyền hiện đại. Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động về chủ đề của giải Diên Hồng; nhiều tác phẩm đã bám sát tiến trình cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, đề xuất, kiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật

được vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND, tập trung phân tích hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và tới công chúng. Đồng chí chúc mừng Ban tổ chức giải Diên Hồng lần thứ nhất, các cơ quan báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, đồng thời kỳ vọng giải tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống báo

chí trong và ngoài nước viết về Quốc hội và HĐND các cấp. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo địa phương đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Diên Hồng và các đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào thành công của giải. Nhóm tác giả: Nguyễn

Hình, Thu Hiền, Việt Hùng, Phạm Thủy của Báo Thái Bình đạt giải khuyến khích với loạt bài 2 kỳ: Hội đồng nhân dân "số". Tại lễ trao giải, giải Diên Hồng lần thứ hai được phát động, theo đó lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai sẽ tổ chức vào đầu tháng 1/2024 nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024).

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện.

HỎI-ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN

(Tiếp theo số 8860, ngày 5/6/2023)

Câu 2. Việc công khai thông tin được thực hiện bằng cách hình thức nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin quy định việc công khai thông tin thực hiện bằng các hình thức sau: a) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; c) Đăng công báo; d) Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; đ) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; e) Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.

Câu 3. Việc cung cấp thông tin cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện bằng hình thức nào?

Trả lời: Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 18/2018/NĐ-CP, ngày 23/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin quy định việc cung cấp thông tin cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, bao gồm: a) Thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (nếu có); b) Thông qua hệ thống phát

thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các hệ thống truyền phát tin khác của địa phương; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa phương; c) Xây dựng tài liệu chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; d) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho công dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đ) Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa - chính trị của cơ quan, địa phương, trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; e) Tăng thời lượng truyền, phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

1. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra và đã được công khai không chính xác thì cơ quan có trách nhiệm kịp thời đình chính, công khai thông tin đã được đính chính. 2. Trường hợp phát hiện thông tin do cơ quan khác tạo ra nhưng do mình công khai không chính xác thì cơ quan đã công khai thông tin có trách nhiệm kịp thời đình chính, công khai thông tin đã được đính chính. 3. Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đình chính, công khai thông tin đã được đính chính. 4. Trường hợp công dân cho rằng thông tin công khai không chính xác thì kiến nghị với cơ quan đã công khai thông tin đó. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin và trả lời cho công dân; trường hợp xác định thông tin công khai không chính xác thì phải kịp thời đình chính, công khai thông tin đã được đính chính. 5. Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó. Như vậy, theo quy định nêu trên việc Ủy ban nhân dân công khai thông tin không do mình tạo ra không chính xác thì Ủy ban nhân dân có trách nhiệm kịp thời đình chính, công khai thông tin đã được đính chính. Câu 5. Công dân được tiếp cận thông tin bằng các hình thức nào? Trả lời:

Điều 10 Luật Tiếp cận thông tin quy định công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: - Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai: Đây là cách thức mà công dân tự mình tìm kiếm và khai thác các thông tin mà Ủy ban nhân dân chủ động công khai. - Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Câu 6. Pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin? Trả lời: Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin được quy định tại Điều 29 Luật Tiếp cận thông tin như sau: - Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì người yêu cầu cung cấp thông tin được thực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu hoặc yêu cầu cung cấp ngay bản sao, bản chụp tài liệu. - Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin. (còn nữa)

nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin. Câu 7. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 31 Luật Tiếp cận thông tin quy định trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax như sau: 1. Đối với thông tin đơn giản, có sẵn có thể cung cấp ngay thì chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. 2. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn mà cần tập hợp từ các bộ phận của cơ quan đó hoặc thông tin cần thiết phải có ý kiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin. Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, cơ quan được yêu cầu phải cung cấp thông tin hoặc có văn bản thông báo từ chối cung cấp thông tin. Trường hợp cơ quan được yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét, tìm kiếm, tập hợp, sao chép, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin thì có thể gia hạn nhưng tối đa không quá 15 ngày và phải có văn bản thông báo về việc gia hạn trong thời hạn cung cấp thông tin. (còn nữa)

PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP